

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TTYT THIỆU HÓA

Số: 15 /TTYT - CV

V/v Tổ chức tiêm chủng an toàn
và phòng chống dịch bệnh COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Hóa, ngày 19 tháng 2 năm 2021

Kính gửi: Trạm Y tế xã, thị trấn.

Năm 2020, do tác động của dịch Covid-19 và sự thay đổi luân phiên giữa các loại vắc xin chứa thành phần DPT (vắc xin Sii, Combe Five, DPT) liên tục dẫn đến nhiều khó khăn trong việc triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của Trung tâm Y tế và các trạm Y tế xã, thị trấn nên chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2020 vẫn đạt kết quả cao, phần lớn các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Từ ngày 27/01 năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh từ ổ dịch tại Công ty POYUL trên địa bàn TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và ổ dịch tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, sau đó lây lan ra 11 tỉnh thành khác với số ca nhiễm cộng đồng tính từ 27/01/2021 đến nay là 755 ca.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trong cả nước là rất lớn. Đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều những ca nhiễm mới trong cộng đồng ở nhiều tỉnh nhưng không phát hiện được nguồn lây nhiễm. Thực hiện Công văn số 204/KSBT-PCBTN ngày 18/2/2021 của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa về việc tổ chức tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn tiêm chủng. Để đảm bảo công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm bằng các loại vắc xin và sinh phẩm Y tế trong chương trình TCMR (kể cả vắc xin dịch vụ) và hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn trong TCMR năm 2021. Đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hoá đề nghị trưởng trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác truyền thông cho cộng đồng về lợi ích, hiệu quả phòng bệnh và tính an toàn của các loại vắc xin trong chương trình TCMR để người dân hưởng ứng và đưa trẻ đến tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch;

2. Tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Thông điệp **5K** khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Khuyến cáo người dân không đến buổi tiêm chủng khi có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có tiền sử tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm COVID-19; thực hiện đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên tại trạm Y tế khi đưa trẻ đến tiêm chủng;

3. Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi tiêm chủng phải đảm bảo an toàn để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng khoa học và hợp lý, thông báo mời đối tượng theo từng độ tuổi, từng loại vắc xin theo khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người tại cùng một thời điểm;

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng. Tại mỗi điểm tiêm chủng, phải bố trí nước rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có cồn.

- Khu vực chờ, khám sàng lọc, khu vực tiêm chủng và theo dõi sau tiêm phải đảm bảo thông thoáng, được vệ sinh khử khuẩn, lau chùi bề mặt các dụng cụ, bàn ghế bằng dung dịch Cloroamin-B trước khi tiến hành mỗi buổi tiêm chủng

4. Thực hiện đúng các quy định về thực hành tiêm chủng an toàn, đặc biệt là công tác khám sàng lọc trước tiêm và theo dõi sau tiêm, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 3 kiểm tra 5 đối chiếu khi thực hành tiêm chủng. Tư vấn đầy đủ cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ cách theo dõi và chăm sóc tại nhà.

5. Thực hiện nghiêm công tác bảo quản và sử dụng vắc xin theo quy định. Tăng cường quản lý đối tượng, quản lý mũi tiêm, phải tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với các trường hợp thiếu mũi, bỏ mũi, hoãn tiêm để đảm bảo tiến độ tiêm chủng các loại vắc xin TCMR trung bình hàng tháng đạt $\geq 8\%$. Giám sát và báo cáo đầy đủ các trường hợp phản ứng sau tiêm về khoa KSBT/ TTYT theo quy định.

Để công tác tiêm chủng an toàn, đạt kết quả cao và đảm bảo công tác phòng tránh dịch bệnh COVID-19, đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ BS. Trịnh Thị Hương. Phó GD TTYT. SĐT: **0912546058** để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện)

- Lưu: VT, PCDB.



BSCKI: Trịnh Thị Hương